



## **Phép lạ Thánh thể: Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ, ngay trong thế kỷ 21.**

*Thanh Quảng sdb – (Aleteia)*

Mặc dù một số lớn các phép lạ Thánh Thể xảy ra thời Trung cổ, và nhiều phép lạ đã xảy ra trong thế kỷ trước, nhưng trong 20 năm trở lại đây cũng có một số phép lạ đã được Giáo hội công nhận. Những phép lạ này minh chứng một cách sống động cho tín lý của Giáo hội Công giáo rằng trong Thánh thể, sau lời truyền phép, dù hình dạng của bánh và rượu vẫn còn, nhưng bản chất đã được thay đổi (thông qua quyền năng của Thiên Chúa) bánh rượu đã trở thành mình và máu của Chúa Giêsu Kitô. Đây là tín lý dựa trên kinh thánh và truyền thống và không hề thay đổi về bản chất từ thời các tông đồ đến nay.

Ngoài ra, Giáo hội đã công nhận rằng đôi khi Chúa can thiệp cách hữu hình hơn và có thể thay đổi ngay cả hình dạng của bánh và rượu thành mình và máu của Người. Hoặc Chúa có thể bảo quản một cách kỳ diệu một bánh thánh đã được thánh hiến trong một thời gian dài, vượt quá thời gian tự nhiên của bánh (như trường hợp đã xảy ra với phép lạ ở Lanciano nước Ý).



*Phép lạ Thánh thể ở Lanciano nước Ý*

*Năm cục máu khô & thịt tế bào tim*

*Ghi chú: Vào thế kỷ thứ 8, trong ngôi Nhà Thờ bé nhỏ kính thánh Legonziano ở Lanciano, một đan sĩ dòng thánh Basilio, trong lúc cử hành Thánh Lễ, sau khi đọc lời truyền phép, tự nhiên cha thấy hoài nghi về sự hiện diện đích thực của Mình và Máu Thánh Đức Giêsu trong hình Bánh và Rượu. Vậy là, trong phút chốc, tấm Bánh trắng trong tay cha đã biến thành Thịt, và Rượu trong Chén Thánh đã trở thành Máu, sau này đông lại thành 5 hòn lớn nhỏ khác nhau. Mãi cho đến hôm nay, Mình và Máu Thánh này vẫn còn được lưu giữ trọn vẹn trong hộp kính cho dân chúng chiêm ngưỡng.*

**Sau đây là bốn phép lạ Thánh Thể đáng kinh ngạc đã xảy ra trong thế kỷ này:**

### **1. Trường hợp ở Legnica, Ba Lan**



Năm 2013, Giám mục Zbigniew Kiernikowski, của Giáo phận Legnica đã công bố: Vào ngày 25 tháng 12 năm 2013, trong khi trao Mình Thánh Chúa, một Mình Thánh đã được thánh hiến rơi xuống sàn nhà thờ, được nhặt lên và đặt vào một chén nước (vasculum). Ngay sau đó, những vết màu đỏ xuất hiện. Đức Giám mục Legnica, Stefan Cichy, đã thành lập một ủy ban để giám nghiệm và tìm hiểu hiện tượng. Vào tháng 2 năm 2014, một mảnh nhỏ màu đỏ của Mình Thánh đã được tách ra và đặt trên một khăn thánh. Ủy ban đã ra lệnh lấy mẫu để tiến hành các xét nghiệm kỹ lưỡng từ các viện nghiên cứu. Sau khi điều tra, Sở Y học Pháp y đã công bố:

Trong hình ảnh mô bệnh học, các mảnh mô đã được tìm thấy chứa các phần bị phân mảnh của cơ vân. Toàn bộ giống như cơ tim với những thương đau thường xuất hiện trong cơn đau đốn. Các nghiên cứu gốc tế bào cũng cho hay chúng có nguồn gốc như mô này là từ con người.

### **2. Trường hợp ở Sokółka, Ba Lan**



Trong Thánh lễ vào Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2008, tại nhà thờ giáo xứ thánh Antôn ở Sokolka, một Mình Thánh đã rơi từ tay một trong những linh mục trao Mình Thánh. Linh mục ấy đã ngưng việc trao Mình Thánh và nhật Mình Thánh lên, và theo sự chỉ dẫn phụng vụ, cha đặt Thánh thể ấy vào một bình nước nhỏ. Hy vọng Mình Thánh sẽ tan trong nước, sau đó sẽ được xử lý theo chỉ dẫn của Phụng vụ.

Vào cuối Thánh lễ, theo yêu cầu của cha xứ, Cha Stanislaw Gniedziejko đã nói cho Sơ Julia Dubowska, lo về phòng thánh đổ nước và Mình Thánh vào một cái bình.

Một tuần sau, vào ngày 19 tháng 10, Sơ Julia nhận thấy có một mùi thơm bánh thoang thoang đâu đây. Khi mở hộp đựng ra, sơ thấy ở giữa bánh thánh - vẫn còn nguyên vẹn - có một vết cong màu đỏ tươi, giống như vết máu: một phần tử sống của một cơ thể, mà nước không bị nhiễm màu.

Một mảnh bánh thánh đã biến đổi được lấy ra và phân tích bởi hai chuyên gia, Giáo sư Maria Sobaniec-Lotowska, Tiến sĩ Y khoa, và Giáo sư Stanislaw Sulkowski, Tiến sĩ Y khoa, để đảm bảo mức độ tin cậy của kết quả.

Kết quả của cả hai nghiên cứu độc lập đều hoàn toàn phù hợp với nhau. Cả hai cùng kết luận rằng cấu trúc của mảnh bánh thánh đã biến đổi giống (tế bào) mô của một cơ tim của một người sắp chết. Theo công bố của Giáo sư Maria Sobaniec-Lotowska, cấu trúc của các sợi cơ tim đan xen sâu sắc với cấu trúc của bánh thánh, theo cách mà con người không cắt nghĩa được.

### **3. Phép lạ ở Tixtla, Mexico**



Vào ngày 21 tháng 10 năm 2006, trong một buổi tĩnh tâm giáo xứ, một Mình Thánh sắp cho rước lễ đã tiết ra một chất màu đỏ. Giám mục sở tại là Đức Cha Alejo Zavala Castro, đã triệu tập một ủy ban điều tra thần học để giám định xem đó là điều giả tạo hay là một phép lạ. Vào tháng 10 năm 2009, ngài đã mời Tiến sĩ Ricardo Castañón Gómez tiến hành nghiên cứu khoa học với một nhóm các nhà khoa học và xác định bản chất kỳ diệu của sự việc. Tiến sĩ Gómez gần đây đã hoàn thành cuộc điều tra về phép lạ xảy ra ở Buenos Aires.

Nghiên cứu khoa học được tiến hành từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 10 năm 2012 đã đưa ra những tuyên bố sau: Chất màu đỏ được phân tích tương ứng với máu có chứa hemoglobin và DNA có nguồn gốc từ con người.

Hai nghiên cứu do các chuyên gia pháp y nổi tiếng thực hiện với các phương pháp khác nhau đã cho thấy chất này có nguồn gốc từ bên bánh mà ra.

Nhóm máu là AB, tương tự như nhóm máu được tìm thấy trong Bánh Thánh ở Lanciano và trong Tấm khăn liệm thành Turinô. Phân tích bằng kính hiển vi về độ phóng đại và độ xuyên thấu cho thấy phần trên của máu đã đông lại kể từ tháng 10 năm 2006. Hơn nữa, các lớp bên trong bên dưới cho thấy, vào tháng 2 năm 2010, có sự xuất hiện của máu tươi. Sự kiện này không thể giải thích tự nhiên được.

#### **4. Phép lạ ở Chirattakonam, Ấn Độ**



Vào ngày 28 tháng 4 năm 2001, tại nhà thờ giáo xứ St. Mary ở Chirattakonam, linh mục chính xứ đã nhận thấy một hình ảnh tuyệt đẹp xuất hiện trên một Bánh Thánh đã được thánh hiến. Ngài đã ghi lại chính xác những gì đã xảy ra.

Vào 8:49 sáng, tôi đã đặt Mình Thánh Chúa trong bình đựng Mình Thánh để mọi người chầu. Sau một lúc, tôi thấy có vẻ như có ba chấm trong Mình Thánh. Sau đó, tôi ngừng cầu nguyện và bắt đầu nhìn vào cái đựng Mình Thánh, đồng thời mời các tín hữu chiêm ngưỡng ba chấm đó. Sau đó, tôi yêu cầu các tín hữu tiếp tục cầu nguyện và cất Mặt nhật vào Nhà tạm...

Sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 5 năm 2001, tôi mở cửa nhà thờ để cử hành phụng vụ thông thường. Tôi mặc lễ phục và đi mở Nhà tạm để xem điều gì đã xảy ra với Thánh Thể trong Mặt nhật. Ngay lập tức, tôi nhận thấy trong Mình Thánh, một hình ảnh giống như khuôn mặt người. Tôi vô cùng xúc động và yêu cầu các tín hữu quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng chỉ mình tôi mới nhìn thấy khuôn mặt đó nên tôi đã hỏi người giúp lễ rằng anh có nhìn thấy điều gì trong Mặt nhật không? Anh ta trả lời: "Tôi thấy hình một người đàn ông."

Cuối cùng, hình ảnh trở nên rõ hơn và đó là một gương mặt đàn ông giống như gương mặt của Chúa Kitô đội mũ gai. Hình ảnh kỳ diệu đã được Đức Hồng y Cyril Mar Baselice, Tổng giám mục giáo phận Trivandrum điều tra và Mặt nhật cùng với Mình Thánh vẫn được lưu giữ trong nhà thờ cho đến ngày nay.